

## **Kỹ thuật trồng hoa vạn thọ**

Do nhu cầu chơi hoa của người dân ngày một tăng, gần đây chúng ta nhập khá nhiều giống hoa đẹp, trong đó có cúc vạn thọ Pháp, giống có bông khá to, đường kính có khi lên tới 7-8 cm, màu vàng chanh rất đẹp. Xin giới thiệu với bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc giống hoa này.

### **Chuẩn bị đất**

Đất để gieo hạt và cho vào giỏ tre, chậu để trồng cây sau này là hỗn hợp gồm 1 phần đất tốt trộn đều với 2 phần phân chuồng hoai mục và 4-5 phần tro trấu đã được ngâm dưới nước để loại trừ hết chất độc hại cho rễ. Để diệt kiến và những côn trùng cắn phá hạt nên trộn thêm một ít thuốc như Regent, Padan, Basudin vào hỗn hợp này.

Cúc vạn thọ dễ bị nấm bệnh từ đất trồng, vì vậy nên xử lý đất trước khi sử dụng, bằng cách dùng dung dịch Formol pha với nước theo tỷ lệ 5% Formol pha với 95% nước, phun tưới lên đồng đất, trộn đều cho đất hơi ẩm, sau đó dùng bạt nylon phủ kín 2-3 ngày rồi mở ra một ngày cho bay hết mùi Formol, sau đó mới cho vào bầu nylon để gieo hạt hoặc giỏ, chậu để trồng cây.

### **Gieo hạt**

Cho đất đã được xử lý vào các bao nylon nhỏ có kích thước 5 x 10cm (có đục lỗ thoát nước ở phía dưới), cũng có thể cuộn lá chuối thành những cái bầu nhỏ rồi cho đất vào. Gieo mỗi bầu 1 hạt, đưa bầu giống lên giàn, phía trên có mái che. Sau khi cây mọc 5-7 ngày thì dỡ dần giàn che cho cây giống quen với nắng. Sau khi mọc khoảng 2 tuần có thể đem trồng vào giỏ, chậu... Trước khi trồng vài ngày nên phun xịt một đợt thuốc trừ sâu cho cây.

### **Trồng cây**

Dùng giỏ tre hoặc chậu có đường kính 25-30cm, cao 25-30cm. Sau đó cho hỗn hợp đất trồng vào (thấp hơn mép giỏ, chậu 5-7cm) rồi trồng vào mỗi chậu một cây giống. Đưa chậu bông ra chỗ có nắng để cây có điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt.

### **Chăm sóc**

Tưới nước hàng ngày để đảm bảo đất luôn đủ ẩm, lưu ý không được tưới nước vào lúc nắng to hay chiều tối, tạo ẩm ướt vào ban đêm, để làm cây bị bệnh.

Dùng phân NPK (loại 20-20-15) bón bổ sung cho cây bằng cách hòa 2 muỗng canh phân cho một thùng tưới loại 10 lít, định kỳ 5-7 ngày tưới một lần. Khi cây bắt đầu có nụ hoa thì tăng cường thêm kali để hoa lâu tàn, màu sắc rực rỡ hơn.

Sau khi trồng 5-7 ngày tiến hành bấm đọt để cây ra nhiều nhánh, tạo cho cây có tán đẹp và nhiều bông sau này. Khi cây sắp có nụ, dùng phân bón lá Grow more (loại 10-30-30) xịt mỗi tuần một lần để kích thích cho cây ra bông lớn, đẹp.

Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý một số loại sâu bệnh thường gặp như sâu ăn tạp (sâu khoang) hại lá, sâu xám cắn cây con, bệnh chết cây con khi cây còn nhỏ. Bệnh thối hoa và đốm nâu hại lá khi cây giao tán./.

*Nguồn Internet*